
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดทิัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องวิสุทธกิษัตริย์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 

ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายศวิต กาสุริยะ  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)

๓. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กรรมการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๔. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ
(นายเกนุชา บุญเกิด)

๕. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๖. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๗. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุล เดช นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม  นกัวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))  (แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)
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๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อ่ี  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักด์ิ กิตติประภัสร์ ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน) 

๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นายศิริชัย แสงศรี  นติิกร ๔)  (แทน)

๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำMาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

๒๐. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ) (แทน)

๒๑. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(สิบโท พิชิต ตู้บรรเทิง  นติิกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๒๒. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
๕. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสภา จรรยาชัชวาล นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๒. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. นายปิยะบุตร เล็กเจริญ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นางสาวสิริขวัญ ฟักสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท.

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๖. นายอภิรักษ์ เทพนอก หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  กรมท่ีดิน
๗. นางอารีย์ อุบลน้อย ผู้อำานวยการส่วนสารสนเทศ  กรมท่ีดิน
๘. นายสหพล ชุมสาย ณ อยุธยา ท่ีปรึกษา  กรมท่ีดิน
๙. สิบตรี ชัยพัทธ์ คงสมลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมท่ีดิน
๑๐. นายชนวีร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมท่ีดิน
๑๑. นางสาวอัญชลี เสียงระฆัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๑๒. นายฐิติรัตน์ พละสรร ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)
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๑๔. นางอรดี มุสิกานนท์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายประคอง พินิจพรวัฒนา รองผู้อำานวยการกอง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๖. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๗. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๘. นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การจัดการนำMาเสีย
๑๙. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๐. นางสาวชุติมา สนทิเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๑. นายประสิทธ์ิ โยธารักษ์ ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๒. นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๓. นายสันติพงษ์ ชมชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๔. นายบัณฑิต ปานแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๕. นางสาวศศิณัชชกร ศรีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๖. นายขันติ เที่ยงตรงจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๗. นายรัตนพล สัจจะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๘. นายอดิศร ขวัญพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๒๙. นางสาวรัญชิดา หนูนุ่ม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๓๐. ผศ.ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ อาจารย์ประจำา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีM
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

๑. เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์
เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช ื Mอไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงนีMอย ู่ใน
สถานการณ์ทีต่ ้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Mนที่กรุงเทพมหานคร ในวันนีMจึงเป็นการประชุมผ่านระบบ
วีดทิัศนท์างไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัMน เพื่อให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม
วิสุทธิกษตัริย์แห่งนีM แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ท่ีประชุม รับทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัMงที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จ ำานวน
๖ โครงการ  ฝ่ายเลขานกุารได้ตรวจสอบพบว่ามีข้อความทีข่าดหายไป จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมหนา้ ๗ บรรทุดท่ี ๒๐ จากเดิม
"...มติที่ประชุม กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบ..." แก้ไขเป็น "...มตทิีป่ระชมุ เหน็ชอบในหลักการตามเอกสาร
และการนำาเสนอ กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบ..."

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัMงที่ ๗/๒๕๖๔ ตามทีแ่ก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ

- ไม่มี -

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั Mงที่
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๔ จำานวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตัMงและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในเขตพืMนที่จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่ายค้างจ่าย
(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) วงเงินโครงการ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) เดิมส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ๖๓,๐๗๓,๓๖๐.- บาท (หกสิบสามล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) หลังปรับแก้ไขส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเป็น ๕๗,๑๔๕,๓๖๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน )
รายละเอียดการปรับแก้ไขตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าต่อไปให้ทุกหน่วยงานที่มีการปรับลดราคาจัดท ำาเอกสาร
เป็นตารางเปรียบเทียบว่ารายการใดลดราคาไปเท่าใด จดัส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการจัดเก็บเป็นหลักฐาน และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย
ท่ีประชุม รับทราบ และใหน้ำาตารางเปรียบเทียบเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชมุครัMงถัดไป

๔.๒ ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทยครั Mงที่
๗/๒๕๖๔ เมือ่วันศุกร์ที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ จำานวน ๖ โครงการ ที่ประชมุมีมติเห็นชอบในหลกัการแลว้ จำานวน ๔ โครงการ คอื
โครงการที่ ๑ - ๓ และ ๖ ส่วนโครงการที่ ๔ - ๕ ที่ประชมุมีมตใิห้ทบทวนรายละเอียดโครงการดังกล่าวพรอ้มลงนาม
ในเอกสารทุกหน้า ส่งใหค้ณะทำางานตรวจสอบกอ่นนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในครั Mงต่อไป ใน ๓ ประเดน็ คอื
๑) เหตุผลและความจำาเป็น ๒) ความเหมาะสมในการออกแบบ และ ๓) ความเหมาะสมทางด้านราคา ซ่ึงโครงการท่ี ๔- ๕ ได้ปรับแก้ไข
ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนีM

การประปานครหลวง จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการ Virtual Desktop Infrastructure จำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

๒๕๖๔ ได้ปรับแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ  คณะกรรมการฯ แล้ว
จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอ

แนะสรุปได้ ดังนีM ๑) ให้เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติงานแบบเดิมกับวิธีปฏิบัติงานด้วย VDI และราคาต่างกันเท่าใด ๒) ให้จัดทำา
เอกสารชีMแจงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนจากระบบเดิมเป็น VDI จะมีมูลค่าทางเศรษฐกจิสงูขึMนในอนาคตอยา่งไร
๓) เม่ือแก้ไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดแล้ว ให้แจ้งเวียนคณะทำางานพิจารณาก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ

ผู้แทน กปน. ชีMแจงท่ีประชุมโดยสรุป ได้ ดังนีM
๑. ตามแผนวสิาหกจิ กปน. ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) การพฒันางานใหบ้รกิารในรปูแบบ

ดจิทิลัเปน็แผนยอ่ยที ่๒ ไดก้ำาหนดเป้าหมายทีจ่ะเพิม่ชอ่งทางใหบ้รกิารรปูแบบสาขาเสมือนจรงิ (Virtual Branch) โดยลดรปู
แบบการทำางานของสาขาซึง่ปจัจบุนัมสีาขาทีร่องรับประชาชนตามพื Mนทีอ่ยู่ ๒๐ สาขา ใหม้จี ำานวนนอ้ยลงตามสดัสว่นพืMนที่
ใหบ้ริการ มีเป้าหมายเมื่อสิMนสุดแผนวิสาหกจิ ฉบับที ่๕ จะปรับจำานวนสาขาเหลือไมเ่กนิ ๕ สาขา เพือ่เป็นหลักในการใหบ้ริการ
แบบ Virtual Branch การดำาเนนิการสำานกังานสาขาในรปูแบบเดมิมคีา่ใชจ้า่ยโดยรวมประมาณ ๖๐ ล้านบาทเศษ โครงการนี M
ลงทุนประมาณ ๔๑ ล้านบาท รายละเอียดตามตารางค่าใช้จ่ายท่ีเสนอต่อท่ีประชุม และในส่วนของบุคลากรท่ีประจำาอยู่ตามสาขา
จะกระจายไปทำางานในหน่วยงานต่างๆของ กปน.

๒. ซอฟต์แวร์ ๓๐๐ license เป็นการจัดหาสำาหรับอุปกรณ์ใหม่ตามโครงการนีM ๑๒๐ เคร่ือง รวมทัMง
อุปกรณ์เดิมของผู้บริหารซ่ึงเป็น mobile device ด้วย กปน. วิเคราะห์จากข้อมูลการใช้งานแล้วพบว่ามีการใช้งานพร้อมกันเกือบ
๓๐๐ user จริง ๆ ยืนยันว่าไม่ over design ยังไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะเพ่ิมจำานวน license ในภายหลัง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีM
๑. ในระยะยาวจะลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร เคร่ืองเดิมจะเอาไปไว้ท่ีใด downsize แล้วลดค่าใช้จ่ายได้

อย่างไร จะได้มีบรรทัดฐานในการลดค่าใช้จ่ายด้านกำาลังคน

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)
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๒. ให้จัดทำาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัญหาของการดำาเนินการสำานักงานสาขาในรูปแบบปัจจุบันเป็นอย่างไร
แลว้ฉายภาพให้เหน็ว่าเปน็ Virtual แลว้จะดำาเนนิการไดต้ามเปา้หมายจรงิ ทำาไดอ้ยา่งไร เปน็ commitment ไวต้รวจสอบ
การดำาเนินการด้วย ไม่ใช่ในอนาคตประชาชนอยากพบเจ้าหน้าท่ี ก็จะต้องตัMงสำานักงานสาขาในรูปแบบเดิมกันอีก

๓. ใหท้ำาตารางเปรยีบเทยีบการจดัหาซอฟตแ์วรด์ว้ย เชน่ ส ำานกังานสาขาในรปูแบบเดมิใช้
ซอฟต์แวร์ก่ี license เม่ือเป็น VDI ลดจำานวนซอฟต์แวร์ลงเหลือก่ี license จะทำาให้คณะกรรมการเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึMน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ จัดทำาเอกสารชีMแจงเพิ่มเติมพร้อมลงนามกำากับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการจัดซ้ือระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบเสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

จำานวน ๑ ระบบ ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๔ ได้ปรับแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะสรุปได ้ดงันีM ๑) เตรียม chart หรือ graph ทีส่ื่อความหมายในมติขิองระยะเวลาในการจดัหาซอฟตแ์วร ์๒) เตรยีมอธบิาย
ให้เห็นภาพชัดเจนขึMนว่ามีซอฟต์แวร์ใด และระบบ security ใดบ้างท่ีซำMาซ้อนหรือไม่ซำMากัน อาจนำาเสนอในรูปแบบ Venn diagram 

ผู้แทน กฟภ. ชีMแจงท่ีประชุมโดยสรุป ได้ ดังนีM
๑. กอ่นจดัทำาโครงการนีM กฟภ. ไดท้ดลองในปี ๒๕๖๐ จำานวน ๓๐๐ license แลว้ การบรหิาร

จดัการซอฟตแ์วรต์ามโครงการนีMจะลดการจดัซืMอซอฟตแ์วร์ ลดปญัหาการละเมดิลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์และเพิม่การรกัษาความ
ปลอดภัยจากการใช้งานของพนักงาน

๒. กฟภ. มีแผนการจัดซืMอทดแทนของเดิม ๑.๓ ล้านบาทเศษ ซ่ึงยังไม่รวมค่าบริหารจัดการและการ
รักษาความปลอดภัยจากการใช้งานของพนักงาน รายละเอียดตามตารางค่าใช้จ่ายท่ีเสนอต่อท่ีประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีM
๑. ตามที ่กฟภ. ชีMแจงว่าสามารถซอฟตแ์วร์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันทัMงแบบซืMอขาดและแบบเชา่ใชง้าน

รายปนีัMน สามารถนำาไปวางบน VDI ไดเ้ลย เปน็การลงทนุเพิม่สำาหรบั VDI ในขณะทีใ่ชซ้อฟตแ์วรข์องเดมิ มเีป้าหมายตาม
concept ของ VDI คอื ลดการใชซ้อฟตแ์วรโ์ดยการใชง้านร่วมกนั ซึง่จะแตกตา่งจากโครงการของ กปน . ทีม่เีป้าหมายจะ
downsize เพือ่ใหค้่าใชจ้า่ยในอนาคตขององคก์รลดลง เป็นไปไดห้รือไมท่ี ่กฟภ. จะ downsize เหมอืน กปน. ด้วยการใช ้VDI

ผู้แทน กฟภ. ชีMแจงต่อท่ีประชุมว่า กฟภ. มีแผนระยะยาว ชว่งแรกอาจซอ้นทบักนั แตอ่นาคตจะ
ลดจำานวนลง เช่น MS Office จะลดจาก ๒๐,๐๐๐ license เหลือเพียง ๔,๐๐๐ license

๒. อาจเขียนเป็น commitment ไว้ท้ายตารางว่าหลังจากจัดหา VDI แล้วการซืMอซอฟต์แวร์ต้องลดลง
๓. การใช้ open source จะไมล่ะเมดิลขิสทิธิแ์ละประหยดังบประมาณ ควรอธิบายถงึเหตผุล

ความจำาเป็นท่ีไม่สามารถใช้ open source ไว้ในเอกสารด้วย
๔. กฟภ. อาจตัMงเป้าหมายเป็นการจัดทำา software center ในขณะที่ กปน. ตัMงเป้าหมายในการ

downsize  อยากให้ กฟภ. เขียนมาทกุ software ทำาเป็นตารางให้เห็นเป้าหมายชัด ๆ เพื่อเป็นอีกตัวอย่างของโครงการ VDI
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ จัดทำาเอกสารชีMแจงเพ่ิมเติมพร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า
ส่งฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย จำานวน ๒ โครงการ ดังนีM
๕.๑ โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑ โครงการ คือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑) โครงการติดตัง้ระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเทีย่วอ่าวฉลอง  งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๖๘,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จำานวนเงินส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๕๘,๔๙๙,๓๕๐.- บาท (ห้าสิบแปดล้านส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะท ำางานมีมติให้
ทบทวนและปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานได้ ดังนีM

๑. ให้ทบทวนว่ารายการใดไมใ่ช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ให้ปรับแก้ไขเป็นราคาต ำ่าสุด
เชน่ รายการที ่๒ ชดุอปุกรณ์สำาหรับการลงทะเบยีน (Kiosk) และรายการที ่๑๕ อปุกรณ์กระจายสัญญาณหลกั (Core Switch)
ทัMงนีM ให้พิจารณาราคาเว็บไซต์ให้ละเอียดรอบคอบว่ามีคุณลักษณะที่เหมือนกับใน TOR หรือไม่ หากมีคุณสมบัติใด
ทีต่้องเพิ่มเติมเพื่อให้ผ่านข้อกำาหนดคุณลักษณะตาม TOR ให้แสดงการคำานวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ด้วย และพิจารณาว่าราคา
จากเว็บไซต์เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นด้วยแล้วหรือยัง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง

๒. ให้ตรวจสอบราคาในแต่ละรายการที่ผู้เสนอราคาทั Mง ๓ ราย เสนอมาในราคาเดียวกัน
ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเป็นการเสนอต่างย่ีห้อ/ต่างรุ่น จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ ๓ บริษทัจะเสนอราคาเดียวกัน

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑ โดเมนเนม รายการที่ ๖ ระบบแสดงผลข้อมูล
(Video Wall) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิMว และรายการที่ ๗ ชุดควบคุมการแสดงผล (Video Wall Controller) ให้ย้ายมาไว้
ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้เปรียบเทียบราคา ๓ ราย และ ๑ เว็บไซต์ แล้วใช้ราคาต ำ่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง

๔. มีใบเสนอราคาเพียงบริษัทเดียว ให้แนบใบเสนอราคาอีก ๒ บริษทัเพิ่มด้วย
๕. ให้จัดเตรียมคำาชีMแจงเหตุผลความจำาเป็นที่ต้องใช้จอแบบ Video Wall โดยไม่ใช้จอแบบ

Smart TV แบบ industrial grade ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่า
๖. ให้ทบทวนค่า license ของซอฟต์แวร์ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง หากยืนยันความจ ำาเป็น

ในการใช้งานซอฟตแ์วร์ในราคาดังกล่าว ให้จัดเตรียมคำาชีMแจงต่อคณะกรรมการด้วย เช่น รายการที่ ๙ และ ๑๐
ผู้แทน อบจ.ภูเก็ต ชีMแจงท่ีประชุมโดยสรุป ได้ ดังนีM
๑. โครงการนีMกำาหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ยกเว้นเร่ือง

มาตรฐานบางประการทีจ่ำาเปน็ตอ้งเพิม่ใหค้ณุลกัษณะเฉพาะมคีวามเหมาะสมกบัสภาพพื Mนทีซ่ึง่เปน็ชายทะเล ราคาจึงสงูกว่า
เกณฑ์ฯ เล็กน้อย รายละเอียดตามตารางค่าใช้จ่ายในเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม

๒. การใชจ้อแบบ video wall โดยไมใ่ชจ้อแบบ Smart TV เนือ่งจากตอ้งการความคงทนใน
การใชง้านตอ่เนื่อง ๒๔x๗ และจอ video wall สามารถแสดง lay out ตอ่เนือ่งได ้และสามารถนำาไปใชง้านดา้นอืน่ไดด้ว้ย
สามารถ support ไฟล์ได้หลายชนิด อบจ.ภูเก็ตเลือกสืบราคาจอตามมาตรฐานยุโรป ไม่ได้ใช้มาตรฐานของจีน /ไต้หวัน เน่ืองจาก
ต้องการรองรับการขยายตัวในอนาคต เช่น สามารถบริหารจัดการผ่าน browser โดยใช้ iPad เป็นต้น

๓. มีการเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล face tracking ด้วย เม่ือลงทะเบียนแล้วเดินขึMนเรือก็จะถูก
track ตลอดการเดนิทาง ไมใ่ชเ่ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว แตร่องรบัการจดัเกบ็ขอ้มลู (ลงทะเบยีน) ทัMงรปูแบบทีแ่บบบรษิทัทวัร์
ลงทะเบียนใหนั้กท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม และนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเอง ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากโครงการนีM นอกจากการบริการจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ยังเกิดความโปร่งใสในการดำาเนินการเน่ืองจากมีreport ออกมาด้วย

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนีM
๑. ตามที่ อบจ.ภูเก ็ตชีMแจงที่ประชุมว่า QR code reader สามารถใชอ้ปุกรณท์ัว่ไปได ้เชน่

โทรศพัทม์อืถอื ระหวา่งทางจะใชก้ลอ้ง track ตลอดทาง แตบ่างบริเวณอาจมจีดุอบั จงึออกแบบใหม้ี final track ใหพ้นกังาน
ประจำาเรอืใชอ้า่น QR code อกีครัMง นัMน  โดยปกตทิกุคนมโีทรศพัทม์อืถอืของตวัเองอยูแ่ลว้ ถา้ซื Mออปุกรณเ์ฉพาะมาอาจจะ
เกนิความจำาเป็นและอาจสูญหายได ้เมือ่ลงทนุกบัการพฒันา application แล้วกน่็าจะใชโ้ทรศพัทมื์อถอืของพนกังานประจำาเรือ
ในการติดตัMง application แล้วสแกน QR code ได้เลย ก็จะไม่มีความจำาเป็นต้องจัดหา  QR code reader

๒. การใช้อุปกรณ์สแกนภาพใบหน้าที่บริเวณประตู flap gate เพื่อตรวจสอบกับระบบลงทะเบียน
ว่าเป็นบุคคลที่มีใบหน้าเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั Mน เป็นการออกแบบที่ดี แตค่วรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้จริง

๓. ให้พิจารณาการดำาเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ละเอียด
รอบคอบ การเก็บภาพใบหน้าอาจละเมิด พ.ร.บ. ดังกล่าว และให้ตรวจสอบให้รอบคอบว่า อบจ. มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการจัดเก็บภาพใบหน้าได้หรือไม่ อย่างไร ต้องให้มีการ consent ในการจัดเก็บข้อมูลด้วยทุกครัMง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติซึ่งมีความเป็นส่วนตัวสูง ถ้านักท่องเที่ยวไม่อยากให้เก็บภาพใบหน้าก็ต้องมีทางเลืออื่นให้เขา กรณีที่นักท่องเที่ยว
ผ่าน gate ไปได้ ซ่ึงหมายความว่าบันทึกภาพใบหน้าของเขาแล้วโดยท่ีเขาไม่ให้ความยินยอมนัMน อาจถูกนักท่องเท่ียวฟ้องร้องได้

๔. การใช้ QR code ก็น่าจะเพียงพอแล้ว เนื่องจากเป็นการระบุตัวตนทางอ้อม เช่นเดียวกับ
ที่สนามบิน  การใช้ QR code ไม่ sensitive เหมือนการใช้ข้อมูล biometric และนักท่องเที่ยวที่มาดำานำMาจะไม่พก passport
แต่เก็บไวท้ี่โรงแรม แคแ่จก QR code ก็น่าจะเพียงพอแล้ว หัวหน้ามัคคุเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ยกเว้นนักท่องเที่ยว
ที่ walk in เข้ามา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ walk in มีจำานวนเล็กน้อย ส่นใหญ่มาเป็นกลุ่ม จึงควรให้ความสะดวกสบายเพื่อให้เกิด
ความประทับใจมากที่สุด ไม่ใช่ต้องผ่านด่านมากมาย

๕. ให้พิจารณาทบทวนคุณลักษณะและราคาของอุปกรณ์ที่เสนอตามโครงการนี Mด้วย บางรายการ
ราคาสูงมาก และบางรายการอาจไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ spec สูง เช่น ตู้ kiosk น่าจะเลือกใช้รุ่นที่เป็นแบบปุ่มกดธรรมดา
เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล อาจเสียได้เร็ว ต้องเปล่ียนบ่อย ไม่คุ้มค่าหากซืMอของราคาสูง ใช้เคร่ืองรุ่นที่ราคาถูกน่าจะเหมาะสมกว่า

๖. พิจารณาพืMนทีต่ ิดตัMง video wall ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับระยะในการมอง ถ้าพื Mนทีแ่คบ
แต่ตดิตัMงจอขนาดใหญ่ อาจไม่เหมาะสม

๗. คณะกรรมการชื่นชมการออกแบบของโครงการนี M ซึ่งการดำาเนินการทุกอย่างครบตามที่
ออกแบบไว้ในคราวเดียวจะทำาให้ตอบคำาถามได้ยากว่าทำาไมราคาจึงสูง อาจดำาเนินการในส่วนที่จำาเป็นก่อน ให้สามารถบริหาร
ท่าเรือได้ก่อน แล้วค่อยต่อยอดให้ smart ในระยะที่ ๒ โดยมุ่งเป้าหมายการอำานวยความสะดวกโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในงบประมาณทีไ่ม่สูงจนเกินไป
มติที่ประชุม ให้ทบทวนและปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทุกหน้า ส่งให้คณะทำางานฯ ตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
 

๕.๒ โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑ โครงการ คือ
กรมที่ดิน
๒) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยใช้เงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวมทัMงสิMน ๔๐๓,๔๐๗,๔๐๐.- บาท (ส่ีร้อยสามล้านส่ีแสนเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓๒,๕๕๕,๑๘๐.- บาท (สามสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จากการประชุมคณะทำางานเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะท ำางานมีมติให้
ทบทวนและปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางานได้ ดังนีM

(ฉบับรับรองรายงานกาประชุม ๘/๒๕๖๔)




